



แก้ไขประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ มีความคลาดเคลื่อนในเอกสารแนบท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแนบท้ายประกาศเดิม และให้ใช้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ นอกนั้นคงเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชัชวาล อาราชภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2568
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ลงวันที่ 28 เมษายน 2568)

ที่	เลขที่ ประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก	สนามสอบ
1	00937001	นางสาว	พวงเพชร	จักรทุม	ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา	กลุ่มวิชา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เลขประจำตัวสอบ 00937001 ถึง 00937004 ห้อง D8 (ป.3/2 D) อาคาร D สนามสอบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
2	00937002	นาง	ปิยพร	พลราชม	ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา	
3	00937003	นางสาว	ศรียะรี	ภูทองเงิน	ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา	
4	00937004	นางสาว	อทิทยา	เชื้อคนแข็ง	ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา	

